

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว

๒๒๖๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๕

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ประจัญสกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และให้ประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน และขอให้ทุกศูนย์ฉีดวัคซีนเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกยี่ห้อว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด - 19 เหมือนกัน ดังนั้น ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การบริหารจัดการ Community Isolation (CI) และ Home Isolation (HI)</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตอำเภอเมืองและแมริม ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่</p> <p>๒. ให้ ศปก.ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron ด้วยการดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation (CI) และขับเคลื่อนการดำเนินการ Home Isolation (HI) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19</p> <p>๓. มอบหมายให้ตำรวจ ทหาร พลเรือน ภายใต้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดูแล ควบคุม Community Isolation (CI) ณ โรงยิม สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่</p>	<p>๑. รอง ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ท)</p> <p>๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.</p> <p>๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	
๔	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๗๐ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>๑. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น จำนวน ๖๕ แห่ง</p> <p>๒. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) เฉพาะระดับชั้น จำนวน ๕ แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๕	<p>มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดทำสรุปรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน และนำสรุปรายชื่อร้านอาหารดังกล่าวให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๖	<p>มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจสอบติดตาม ควบคุม กำกับร้านอาหารในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๗	<p>มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕